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Það sem eftir er tekið er að ekkert er rætt um fjölda máltíða til starfsfólks 
skólanna, er verið að selja þeim mat? Vanskil eru 23 milljónir, er það uppsafnað 
frá fyrra ári, eða fyrir eitt ár? Er verið að selja starfsfólki skólanna mat og ef svo 
er hver er sá fjöldi máltíða?


